



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

\*\*\*\*\*

ตามประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จังหวัดกระบี่ ได้ประกาศรับสมัคร  
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา  
และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดโรงพยาบาลกระบี่ สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดกระบี่ โดยเปิดรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
ดังรายชื่อต่อไปนี้

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๑	นางสาวสิโรธร ติวเถาว์
๒	๐๒	นางสาวชนิกานต์ ไชยบุญ
๓	๐๓	นางสาวกนกพร สนธิเมือง
๔	๐๔	นางสาวดาราวดี แดงเสนาะ
๕	๐๕	นายปัญญาวิทย์ ทองกัม
๖	๐๖	นางสาวจรัสรวี นาคสุวรรณ

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๑	นางสาวนงนุช คงเต็ม
๒	๐๒	นางสาวปรีณดา บุทธิรัญ
๓	๐๓	นางสาวภูวิศา กุมมาระกะ
๔	๐๔	นางสาวสุนิสา นามไสว
๕	๐๕	นางสาวอรรวรรณ นวลดี

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและนักเทคนิค  
การแพทย์ปฏิบัติการ มาทำการสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัน เวลา...

วัน เวลา	วิธีการประเมิน	สถานที่สอบ
วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ (เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.)	สอบข้อเขียน	ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย ชั้น ๖ อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ (เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.)	สอบสัมภาษณ์	ณ ห้องประชุมคณกริบ ผู้กฤตยาคามิ ชั้น ๕ อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า  
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง  
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่โรงพยาบาลกระบี่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ์ผู้ได้รับการ  
คัดเลือก และหากไม่มาตามกำหนดในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสุรัตน์ ตันติทวีรกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

ประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ